



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3

โทรสาร 0 2590 1320

เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ เว็บไซต์แนวหน้า mcot ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>สยามรัฐออนไลน์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นำส.ส.พรรคฯ เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน “กัญชาโมเดล” ที่รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อศึกษาแนวคิดและความก้าวหน้าของรพ.ในการค้นคว้าวิจัยการใช้สมุนไพรทางการแพทย์ และมาในฐานะที่พรรคฯ ผลักดันนโยบายการใช้กัญชาและจะขับเคลื่อนอย่างจริงจัง อยากเห็นการใช้กัญชาเสรีทางการแพทย์ พร้อมจะสนับสนุนทั้งแผนปัจจุบันและโบราณ เชื่อว่าในอนาคตรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะขายน้ำมันกัญชาที่ผลิตได้ ฟังพาตัวเองได้ โดยไม่ต้องรอนับสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนด้านสันตนาการ ขอให้เป็นเรื่องภายในครัวเรือน มีกฎหมายควบคุม และอยากให้ผลักดันทั้งกัญชง กระต่อม กระทุ่ม ทั้งนี้ หากผลักดันนโยบายกัญชาเสรีไม่สำเร็จจะเลิกเล่นการเมือง เพราะมั่นใจว่าประชาชนเลือกพรรคภูมิใจไทยส่วนหนึ่งเพราะสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์</p> <p>ด้าน นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ.จะผลักดัน “กัญชาโมเดล” ให้เต็มที่และดีที่สุด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับรพ. สถาบันการศึกษา สถาบันการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้อย่างทั่วถึง</p> <p>ขณะที่ ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระบุว่า กำลังทดลองปลูกกัญชา อีก 5-6 เดือนจะทราบผลลัพธ์ โดยนายอนุทินและคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงปลูกกัญชาสายพันธุ์ที่มีสาร THC เด่น และ CBD เด่น ในระบบปิด 16 ต้น ส่วนโรงเรือนที่กำลังดำเนินการจะเป็นต้นแบบการปลูกที่มีต้นทุนต่ำกว่าระบบปิด 3 เท่า เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงหรือเป็นแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบในอนาคต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานเปิดเสวนาวิชาการการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในงานประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ลานนา Wellness City และกล่าวว่า รัฐบาล สธ. ประชาคมการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์จะใช้กัญชาเป็นตำรับยารักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์แพทย์ไทย ซึ่งได้เลือกยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมกัญชามาแล้ว 16 ตำรับ ขณะนี้กรมฯ ได้รับอนุญาตกัญชาของกลางซึ่งไม่มีโลหะหนักและยาฆ่าแมลงเกินกำหนด จะให้รพ. พระอาจารย์ฝั้นผลิตเบื้องต้น 5 ตำรับ และจะตามมาจนครบ 16 ตำรับ ส่วนตำรับยาน้ำมันสนันไตรภพต้องใช้ช่อดอกสด ซึ่งกำลังประสานปปส.เพื่อนำมาผลิต</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชนแม่สรวยเมล่อน จ.เชียงราย เตรียมทำสวนเมล่อนปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “ศูนย์วิจัยกัญชา กัญชง และกระต่อมทางการแพทย์” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกัญชาแบบครบมิติแก่ประชาชน มีความพร้อมในการวิจัยและพัฒนา กัญชาให้เป็นยา คาดว่า 1 ปี จะได้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาช่วยเหลือผู้ป่วย</p> <p>-พญ.อรพรรณ เมธาติลกุล ผอ.สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องการใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อรักษาโรคที่ถกเถียงกันในขณะนี้ เพราะไม่มีหน่วยงานใดออกมามีผลให้เป็นที่ประจักษ์ สิ่งที่ต้องทำคือ ทำให้ถูกให้กฎหมาย และควรมีหน่วยงานกลางในการวัดผลและตรวจสอบ</p>	<p>-</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เว็บไซต์สนุก	<p>-เสนอข่าว จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอท่าศาลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร และ ปปส. ภาค 8 จับกุมแหล่งผลิตน้ำมันกัญชาเถื่อนในห้องพักภายในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ควบคุมตัวผู้ต้องหาคือ นายภูวดล อายุ 39 ปี และ น.ส.พรหมเดช อายุ 22 ปี ซึ่งให้การว่าสั่งซื้อกัญชามาจากกรุงเทพฯ เพื่อนำมาผลิตน้ำมันกัญชาส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศ เนื่องจากเห็นว่าทางการได้ให้ขึ้นทะเบียนกัญชาแล้ว โดยผลิตรวันละไม่ต่ำกว่า 10 ขวด ขวดละ 10 ซีซี. ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง</p>	
สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น thaiPBS	<p><b>แมงมุมพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ที่ถูกแมงมุมมีพิษกัด จะมีอาการทางผิวหนัง เริ่มจากปวดเล็กน้อย และปวดต่อเนื่องร่วมสัปดาห์ แมงมุมพิษที่มีอันตรายและควรระมัดระวัง คือ แมงมุมแม่หมาดำ และแมงมุมสันโดษสีน้ำตาล โดยมีลักษณะเด่นบริเวณท้องจะป้อง พิษของแมงมุมทำให้เกิดอาการทางระบบอื่นๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ไข้ หรือปวดศีรษะ ในบางรายอาจรุนแรงมาก เช่น ไตวาย หรือภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือด อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้น 1-2 วันหลังถูกกัด เมื่อถูกแมงมุมมีพิษกัด ให้รีบทำความสะอาดและประคบเย็นบริเวณที่ถูกกัด ไม่ควรประคบร้อนเด็ดขาดเนื่องจากจะทำให้พิษกระจาย สามารถทานยาแก้ปวดได้ หากมีอาการรุนแรงให้รีบไปรพ.</p>	-
Mcot สยามรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์	<p><b>เสียวายจิตใจนักเรียน-ครู ร.ร.อัสสัมชัญฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามช่วยเหลือดูแลจิตใจเด็กนักเรียน-ครู ร.ร.อัสสัมชัญฯ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เครื่องบินก่อสร้างถล่ม พบมีสภาพจิตใจดีขึ้นมาก สามารถกลับมาเรียนและทำงานได้ตามปกติ โดยมีครอบครัวให้การดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับกลุ่มครู พบว่ามีความเครียดน้อย-ไม่เครียด ร้อยละ 87 และมีความเครียดปานกลาง-มากที่สุด ร้อยละ 13 ได้ทำกลุ่มบำบัดเพื่อลดความเครียด ส่วนครูที่มีความเครียดมาก ได้ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลแล้ว รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจในระยะยาว</p>	-
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ มติชน	<p><b>แอบอ้างเป็นจนท.อย.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมิ.ย.-ปัจจุบัน อย.ไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านขายเครื่องสำอาง ใน จ. เชียงใหม่แต่อย่างใด เตือนผู้ประกอบการร้านค้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพตามสถานที่ต่าง ๆ จะต้องแสดงบัตรเจ้าหน้าที่ อย.ก่อนตรวจทุกครั้ง หากไม่แสดงบัตรผู้ประกอบการมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าตรวจสอบตามกฎหมาย</p>	-
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์	<p><b>อบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า หน่วยงานที่ประสงค์จัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร จะต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. และประกาศของกรมอนามัย อย่างน้อย 9 ข้อ ดังนี้ 1.ต้องมีสถานะเป็นหน่วยงาน หรือนิติบุคคล 2.แต่งตั้งจนท.บริหารจัดการ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อย่างน้อย 1 คน 3.ต้องจัดการอบรมตามหลักสูตรที่กรมฯ กำหนด 4.วิทยากรจัดการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน/ครั้ง หลักสูตรผู้สัมผัสอาหารไม่น้อยกว่า 3 คน/ครั้ง 5.มีการวัดผล-ประเมินผลตามประกาศกรมฯ 6.ต้องจัดทำคู่มือประกอบการจัดการอบรม 7.ต้องแสดงอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้เข้ารับการอบรม 8.ต้องออกหนังสือรับรองให้ผู้ผ่านการอบรม และ 9.กรมฯ จะตรวจสอบ ประเมินผล หรือให้คำแนะนำให้หน่วยงานจัดการอบรมปฏิบัติ เมื่อหน่วยงานฯ ยื่นเอกสารขอความเห็นชอบที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำแล้ว จะออกหนังสือแจ้งผู้ยื่นคำขอภายใน 15 วัน และจัดทำ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐออนไลน์	<p><b>หนังสือแจ้งหน่วยงานและประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ</b></p> <p><b>คลินิกหมอครอบครัวหนองกุง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดคลินิกหมอครอบครัวบ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น และกล่าวว่า สธ.ได้ปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีคลินิกหมอครอบครัว ทีมหมอครอบครัว และ พชอ. ผลการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ จ.ขอนแก่น พบว่าเป็นที่น่าพอใจ ขณะนี้มีทีมหมอครอบครัว 19 ทีม และคลินิกหมอครอบครัว 5 แห่ง ดูแลประชาชนในเขตเมือง ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการรอคอยจาก 184 นาที เหลือ 46 นาที ลดจำนวนผู้ป่วยนอกของรพ.ขอนแก่นได้เกือบร้อยละ 80 ตั้งเป้าหมายดำเนินการให้ครบ 12 PCC ภายในปี 2569</p>	-
สยามรัฐออนไลน์	<p><b>ระวังเด็กจมน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนา ยิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าอุบัติเหตุที่ควรระวังในช่วงฤดูฝน คือ เด็กจมน้ำ ปัจจัยสำคัญมาจากระดับน้ำในแหล่งน้ำเปลี่ยนแปลง มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ขอบบ่อล้นหรือมีหญ้าปกคลุม ขอให้ชุมชนโรงเรียน ผู้ปกครอง รมัฒระวังและเตือนเด็ก ๆ ดังนี้ 1.อย่าเดินหรือวิ่งเล่นใกล้ขอบบ่อ 2.ชุมชนช่วยกันสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยง จัดทำป้ายเตือน ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำที่หาได้ง่าย 3.ไม่ลงเล่นน้ำ 4.ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปตามแหล่งน้ำ ไม่ควรปล่อยเด็กให้ลงไปในน้ำ และ 5.ใช้เสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพ หรืออุปกรณ์ลอยน้ำได้อย่างง่าย</p>	-
เว็บไซต์นิวส์ทีวี เว็บไซต์ เชียงใหม่นิวส์	<p><b>วัดโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ผลิน กมลัทธน์ ผอ.กองวัดโรค ลงพื้นที่ร่วมกับ สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ และสจ.เชียงใหม่ เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือนายภูมิธนะวัชร บุญลือ ประดิษฐ์ หรือ อีร์ อดีตนักแสดงที่กำลังป่วยเป็นวัดโรคต่อม้ำเหลือง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Charity TB Run “ก้าวไปช่วยผู้ป่วยวัดโรค” ณ บ้านพักเอื้ออาทร จ.เชียงใหม่</p>	-
มติชน	<p><b>สารลอร์คาเซติน</b></p> <p>-เสนอข่าว พลต.ต.ศิริรัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.ปคป. กล่าวถึงกรณีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบยาลดความอ้วนลอร์คาเซตินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีผลข้างเคียงทำให้ปวดหรือเวียนศีรษะ มีผลต่อจิตประสาทและหัวใจ ว่า หลังจากอย.จัดให้สารไซบูตามีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาท ประเภท 1 ทำให้เริ่มมีการลักลอบนำสารลอร์คาเซตินเข้ามาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยบก.ปคป.ตรวจยึดยาลดความอ้วนยี่ห้อหนึ่งได้ที่ จ.กำแพงเพชร และส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบทั้งไซบูตามีนและลอร์คาเซติน ซึ่งกำลังประสานข้อมูลกับอย. ถึงที่มาของสารดังกล่าว</p> <p>-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ยาลอร์คาเซรินเป็นยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับควบคุมน้ำหนัก มีขายในต่างประเทศ ออกฤทธิ์ที่ประสาทส่วนกลางเพื่อควบคุมความอยากอาหาร แต่มีผลข้างเคียงสูง อาจทำให้คลื่นหัวใจผิดปกติ หรือหากใช้ไปนาน ๆ อาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า อีกทั้งมีผลข้างเคียงต่อตับและไต ในต่างประเทศจะต้องมีแพทย์สั่งใช้และอยู่ในความดูแลของแพทย์ ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มี การขึ้นทะเบียนยาลอร์คาเซริน ล่าสุดกองควบคุมวัตถุเสพติด อย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพิจารณายกระดับให้ยาลอร์คาเซรินเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเช่นกัน คาดว่าจะมีการประกาศบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้</p>	-
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>การออกกำลังกายระหว่างประชุม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ อนันกุล ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กล่าวถึงกรณีมีส.ส.เกิดอาการวูบต้องนำส่งรพ.ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า การวูบเกิดจากหลาย</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>สาเหตุ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ตัว ดังนั้นคนที่มีอายุเกิน 45 ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพทุก 6 เดือน นอกจากนี้ ยังเกิดจากความเครียด การอดอาหาร ความตื่นเต้น แนะนำให้พักผ่อนรอสหวาน หากเริ่มรู้สึกเหนื่อย เพลีย เหงื่อแตก ให้รีบพบแพทย์ และไม่ควรลุกอย่างรวดเร็ว ในการประชุมที่ต้องใช้เวลานาน แนะนำให้มีการเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง ที่สำคัญให้ออกกำลังกายระหว่างการประชุมทุก 2 ชั่วโมง หรือจบ 1 วาระ โดยทำที่เหมาะสมคือการยืดเหยียด ขยับแขน ขา บ่าไหล่ ปัจจุบัน สธ.ได้นำมาตรการดังกล่าวมาทำระหว่างการประชุมผู้บริหารกระทรวงและการประชุมนานาชาติ ซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างมาก</p>	
มติชนออนไลน์	<p><b>บริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 11 พร้อมด้วย นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี นำผู้บริจาคเงินทอดผ้าป่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตรวจเยี่ยมอาคารทางการแพทย์ชั้นสูงแห่งใหม่ซึ่งใช้เงินจากการบริจาคในโครงการก้าวคนละก้าว 148.361 ล้านบาท และเงินทอดผ้าป่าสายธารแห่งน้ำใจต่อลมหายใจและชีวิต 95.404 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 243.78 ล้านบาท นำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับห้องผ่าตัด ห้องไอซียู และห้องไตเทียม ทำให้มีห้องผ่าตัดได้ 19 เตียง ไอซียู 104 เตียง และเครื่องล้างไต 18 เครื่อง ใช้เงินไป 217.27 ล้านบาท เหลือ 25,497,684.52 บาท ซึ่งบางส่วนได้นำไปช่วยรพช.</p>	-
มติชน	<p><b>โรคไขเลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ตั้งแต่ ม.ค.- 4 ก.ค. จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยโรคไขเลือดออกแล้ว 3,195 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 121.24 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย ได้แจ้งโรงเรียนต่างๆ เร่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเฝ้าระวังเด็กที่ป่วยเป็นไขขึ้นสูงอย่างเข้มงวด</p> <p>-นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 8 พญ.รพีพรรณ เดชพิชัย ผอ.สคร.ที่ 8 อุดรธานี ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีไขเลือดออกระบาด โดยติดตั้งอุปกรณ์และจอภาพ สำหรับประชุมทางไกล 7 จังหวัด หลังจากมีผู้ป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี ล่าสุดได้ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันโรค</p>	-
เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p>-เสนอข่าว รพ.สังขละบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์กวาดล้างลูกน้ำยุงลาย ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออกในชุมชน ที่ชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เนื่องจาก อ.สังขละบุรี ตั้งแต่ก.ค. พบผู้ป่วยแล้ว 100 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รพ.สังขละบุรีมีคนไทยมาตรวจรักษาวันละ 300-400 คน เป็นคนไข้ในวันละ 50-60 เตียง</p>	-
มติชน	<p><b>ประกวดหนังสือภาวะซึมเศร้า</b></p> <p>-เสนอข่าว คุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท์ ประธานมูลนิธิรพ.สมเด็จพระเจ้าพระยาฯ ร่วมแถลงข่าว โครงการ 130 ปี หลังคาแดง ชวนประกวดหนังสือ "ภาวะซึมเศร้า" เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยาฯ ในปี 2562 โดยมีเนื้อหาเชิงส่งเสริมสุขภาพจิตและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะโรคซึมเศร้า และจะนำผลงานผู้ชนะเผยแพร่ในรายการ 130 ปีหลังคาแดง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันที่ 3 ก.ย. 2562</p>	-

